



## ประกาศโรงเรียนมัธยมพรสำราญ

### เรื่อง เจตนารมณ์ที่จะไม่รับของขวัญหรือของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

โรงเรียนมัธยมพรสำราญมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาการดำเนินงานให้เป็นอย่างโปร่งใส ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน สอดคล้องตามแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุง) ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้หน่วยงานมีการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ไร้ผลประโยชน์ เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

ดังนั้น จึงขอประกาศเจตนารมณ์ของ ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ทุกคน จะไม่รับของขวัญหรือของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ร่วมกันสร้างวัฒนธรรมองค์กร ค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงาน ไม่ยอมรับระบบอุปถัมภ์ หลีกเลี่ยงการกระทำอันอาจมีผลต่อดุลพินิจหรือการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งนำไปสู่การเลือกปฏิบัติ ป้องกันการปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่เป็นธรรมและไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

จึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นางปานิสรา เสนาพันธ์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมพรสำราญ

ภาพการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนมัธยมพรสำราญ  
ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗

ในวันพุธ ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.  
ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนมัธยมพรสำราญ



## การประชาสัมพันธ์นโยบาย No Gift Policy ผ่านหน้าเพจเฟซบุ๊กของโรงเรียนมัธยมพรสำราญ



**จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์**  
**โรงเรียนมัธยมพรสำราญ**  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์

ฉบับที่ 1 | วันที่ 15 พฤษภาคม 2567

**NO GIFT POLICY**

เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของโรงเรียนและเป็นสื่อสัมพันธ์ระหว่างบ้าน โรงเรียนและชุมชน

วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 นางปาดนิสรา เสนาพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมพรสำราญ มอบนโยบายและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจนโยบาย **No Gift Policy** จากการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนนโยบายเพื่อกันการทุจริตในประเด็นการรับของขวัญและของกำนัล เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อปลูกจิตสำนึกและเสริมสร้างวัฒนธรรมให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนมัธยมพรสำราญทุกคนให้มีผลการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและร่วมกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์การต่อต้านการทุจริต โดยมอบนโยบายและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจผ่านการประชุมประจำเดือนโรงเรียนมัธยมพรสำราญ ครั้งที่ 1 / 2567 เวลา 14.30 - 16.30 น. ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนมัธยมพรสำราญ ดังนี้

1. ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนมัธยมพรสำราญทุกคนจะต้องไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ทั้งในก่อน ขณะหรือหลังจากการปฏิบัติหน้าที่ ที่จะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างเที่ยงธรรมและไม่เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนและส่งผลกระทบต่อความเป็นอิสระในการตัดสินใจให้เปลี่ยนแปลงไปในทางทุจริตและประพฤติมิชอบ
2. ให้บุคลากรทุกคนของโรงเรียนมัธยมพรสำราญทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด หากผู้บริหารหรือบุคลากรได้รับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ให้รายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการส่งคืน
3. มอบให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์นโยบาย No Gift Policy เผยแพร่ในสื่อออนไลน์และแพร่ ณ สถานที่ตั้งของส่วนราชการเพื่อเป็นช่องทางให้ผู้มาติดต่อราชการ ประชาชนและบุคลากรได้รับทราบและให้ผู้รับผิดชอบกำกับติดตามการปฏิบัติตามนโยบายและปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคลากรในสังกัด
4. มอบให้ผู้รับผิดชอบรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบาย No Gift Policy โดยในปีงบประมาณ เพื่อประเมินผลและรายงานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนมัธยมพรสำราญ



eakawat@psr.ac.th



<https://psr.in.th/>



การประชาสัมพันธ์นโยบาย No Gift Policy ผ่านหน้าเพจเฟซบุ๊กของโรงเรียนมัธยมพรสำราญ



**NO GIFT POLICY**

เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของโรงเรียน  
และเป็นสื่อสัมพันธ์ระหว่างบ้าน โรงเรียนและชุมชน



งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนมัธยมพรสำราญ



eakawat@psr.ac.th



<https://psr.in.th/>

การประชาสัมพันธ์นโยบาย No Gift Policy ผ่านหน้าเว็บเพจของโรงเรียนมัธยมพรสำราญ  
(ภาพแสดงหน้าจอคอมพิวเตอร์)

